



Cộng Đoàn Thánh Phaolô Tông Đồ

"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi."

Quản Nhiệm Cộng Đoàn
Cha Phanxicô Xaviê
Trương Minh Nhiên, SVD
(951) 290 - 9882

Đại Diện Liên Lạc
Maria Têrêsa, Hoàng Phượng
(951) 545-8465

Thánh Nhạc
Gioanbaotixita, Trần V. Minh
(909) 539-5215

Phanxicô Xaviê, Trần Nho
(909) 917-8121

Thủ Quỹ
Anna, Lê Vũ Bảo Trân
(727) 420-4818

Anna, Đinh thị Xuân Hoa
(909) 680-5979



CHÚA NHẬT — Lễ Thánh Gia Thất — 12/29/2024

Nơi gương gia đình Thánh Gia, mỗi người luôn sống đúng cương vị của mình; người Cha, người chồng hãy tích cực lao động nuôi sống gia đình xứng với danh xưng là trụ cột gia đình, làm gương cho con cái. Người làm vợ, làm mẹ trong gia đình cần chung thủy, đảm đang, tháo vát chăm sóc gia đình về vật chất lẫn tinh thần, cùng chồng nuôi dạy con cái. Phận làm con, hãy sống theo sự dạy bảo của cha mẹ, luôn hiếu kính với những đấng sinh thành dưỡng dục, để đem lại niềm vui và hạnh diện cho cha mẹ. Có thể nói gia đình là bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu. Nơi đó, chúng ta đọc được tình yêu cao vời, vĩ đại - nhưng rất đỗi âm thầm của người cha. Nơi đó, có tình yêu bao la, sự vỗ về, dịu dàng và tận tụy của người mẹ. Ở đó, còn có hương thơm hiếu kính của con cái đối với các bậc sinh thành dưỡng dục. Gia đình là nơi mọi người cảm nhận niềm hạnh phúc, sự ấm cúng của tình yêu. Nhưng cũng là nơi mọi người phải đối diện với những thử thách của cuộc sống, của phận người. Có những thử thách này thì mình mới nhận biết mình là ai, là người như thế nào.

1. Mình có phải là người sống Lời Hằng Sống không?
2. Hay là mình chỉ là người thuộc Lời Chúa mà thôi?

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói: “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.” Người chồng là En-ca-na lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. Bà An-na không lên, vì bà nói với chồng: “Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi.”

Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Si-lô; đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. Bà nói: “Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề: tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, họ thờ lạy Đức Chúa.

Đó là lời Chúa

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

Phúc thay người ở trong thánh điện họ luôn luôn hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin đoái nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp. Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã xúc dầu.

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta.

Đó là lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG x Cv 16,14b

Allêluia. Allêluia.

**Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con,
để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa.**

Allêluia.

TIN MỪNG

Lc 2,41-52

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trở về hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Phúc Âm Của Chúa